

UBND HUYỆN ĐẮK R'LẤP
BAN QLDA VÀ PTQĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 264 /CV-QLDA&PTQĐ
Về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị
của hộ ông Bùi Quang Toát đại diện
cho 09 hộ dân thường trú tại thôn 07,
Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp.

Đắk R'Lấp, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Ông Bùi Quang Toát đại diện cho 09 hộ dân thường trú
tại thôn 07, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Ngày 23/10/2020, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp nhận được đơn kiến nghị của hộ gia đình ông Bùi Quang Toát đại diện cho 09 hộ dân (gồm Ông Bùi Quang Toát, ông Đỗ Gia Trường, ông Nguyễn Kim, ông Phạm Thanh Hải, bà Bùi Thị Định, ông Điều Phương, bà Vũ Thị Êm, ông Xin Văn Dự và ông Võ Đại Cần) thường trú tại thôn 07, Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (Đơn do Ban tiếp công dân tỉnh Đắk Nông chuyển đến theo Công văn số 427/CV-BTCD ngày 09/10/2020).

Nội dung đơn của ông Bùi Quang Toát và 08 hộ dân kiến nghị Nhà nước cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của dự án: Cụm Công nghiệp Nhân Cơ, khu vực 21 ha, yêu cầu cấp đất tại Khu tái định cư rừng Muồng thuộc thôn 7, xã Đắk Wer. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của các hộ gia đình, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND huyện Đắk R'lấp về việc rà soát các chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của dự án: Cụm Công nghiệp Nhân Cơ, khu vực 21 ha. Đoàn rà soát đã phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND xã Nhân Cơ tiến hành kiểm tra hồ sơ, rà soát các chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn thiếu của các hộ dân bị thu hồi thuộc dự án Cụm Công nghiệp Nhân Cơ, khu vực 21 ha theo quy định.

Ngày 09/7/2019, UBND huyện Đắk R'lấp đã ban hành Quyết định số 147/QĐ - UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của dự án Cụm Công nghiệp Nhân Cơ, khu vực 21ha, theo Kết luận số 46/KL-UBND ngày 09/7/2019 của UBND huyện Đắk R'lấp, thì các hộ gia đình nêu trên đều thuộc diện được cấp đất tái định cư theo quy định nhưng đến nay chưa được cấp đất tái định cư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5135/UBND-KTN ngày 07/10/2020 về việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Đắk R'lấp, hiện nay UBND huyện đang phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông triển khai khảo sát quy hoạch khu tái định cư phù hợp để bố trí cho các hộ dân. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng khu tái định cư, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk



R'Lấp sẽ tham mưu UBND huyện tổ chức giao đất cho các hộ dân theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp về nội dung đơn kiến nghị của hộ gia đình ông Bùi Quang Toát đại diện cho 09 hộ dân thường trú tại bon Bu Dấp xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp để hộ gia đình và các đơn vị liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tiếp công dân tỉnh (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Thanh tra huyện;
- Ban tiếp công dân huyện;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trịnh Phú Yên

